



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 89/2542

วันที่ 30

กรกฎาคม 2542

เรื่อง คลังออกมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กระทรวงการคลังคุมเข้ม ออกมาตรการให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการประพฤติมิชอบในการใช้สิทธิเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อันจะส่งผลให้ประหยัดเงินงบประมาณของทางราชการ

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ พบว่ามีหลายแห่งได้มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บางกรณีมีการเบิกจ่ายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงมีการเบิกจ่ายเท็จ และมีการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมากผิดปกติ ซึ่งทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเร่งรัด ดังนี้

1. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างของทางราชการเดินทางไปราชการ ให้ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีและระยะเวลาที่มีความจำเป็นจริง เท่านั้น ให้คำนึงถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2. ให้ส่วนราชการดูแลกำกับในเรื่องการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องและประหยัด โดยให้ผู้เดินทางระบุรายละเอียดของความจำเป็นในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ให้ชัดเจน เช่น กรณีที่เดินทางไปราชการในเขตอำเภอหรือเขตจังหวัดเดียวกับที่ตั้งสำนักงาน ปกติและมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในพื้นที่ที่ส่งไปราชการ ให้ระบุเหตุความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทางให้ชัดเจนด้วย รวมทั้งให้ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นในรายงานการเดินทางหรือบันทึกแนบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหลักฐานผลและปรากฏข้อเท็จจริงชัดว่า ผู้เดินทางมีเจตนาทุจริต ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ เมื่อมีการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริง ให้ส่วนราชการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด และหาก พบว่าผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการได้ออกคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเดินทางไปราชการ และละเลยในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ที่ได้รับคำสั่ง ให้ส่วนราชการพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีด้วย

Posted 30 Jul 1999